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Undafarin ár hefur verið mikil aukning í samfélaginu að fólk noti reiðhjól til 

þess að komast leiðar sinnar. Það hefur leitt til þess að sumir hjóli á götum og 

leggi sig og aðra í hættu. Ef það hjólar ekki á götum hjólar það á gangstéttum og 

leggur þau sem kjósa að komast leiðar sinnar gangandi í hættu. 

Með fleiri hjólastígum væri hægt að hvetja þau sem hjóla á götum og 

gangstéttum að nota hjólastíga. 

Svo væri möguleiki að minnka útblástur bíla ef fleiri myndu nota reiðhjól á 

hjólastígum en ekki bíla 

Með fleiri hjólastígum væri líka hægt að hvetja ungmenni í bænum að nota 

reiðhjól til að komast leiðar sinnar enda er reiðhjól mjög hollur kostur þegar 

kemur að faramátum. 


